



# กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์  
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม - วันศุกร์ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

เรื่องที่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ชัยบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้  
- ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  
- ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ : มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... (สำเนา)

นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติ ทั้งสองฉบับ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๕๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	
งดออกเสียง	๗	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๒ นาฬิกา

\*\*\*\*\*

เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



# กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

\*\*\*ข่าวประชาสัมพันธ์\*\*\* วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายคำคุณ สิทธิสมานเลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงข่าวถึงผลการประชุมวิป สปท. ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่อง “การปฏิรูปการสื่อสารมวลชน : ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ ในหลักการที่จะให้มีสภาวิชาชีพสื่อฯ ตามกฎหมาย แต่ในรายละเอียดนั้น วิป สปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อสังเกตจากกรรมาธิการจำนวนมาก และเนื่องจากเป็นประเด็นสาธารณะที่มีความสำคัญ และมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน ประกอบกับมีร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ฉบับ จึงต้องการให้สมาชิกได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน นำรายงานกลับไปปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำกลับมาเสนอ วิป สปท. อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติ ให้งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๖ และวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการได้อย่างเต็มที่

\*\*\*\*\*



# คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๔๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยนายคำณู สติธิตสมาน เลขาธิการกรรมการและโฆษกกรรมการ ขอนำเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาฯ เกี่ยวกับเรื่อง “การปฏิรูป การสื่อสารมวลชน : ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ สื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน โดยสรุปดังนี้

๑. เรื่อง “การปฏิรูปการสื่อสารมวลชน : ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

โดยมีเหตุผลจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนา สังคม อีกทั้งสามารถส่งผลกระทบต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจน ความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้กรอบจริยธรรม ก็จำเป็นต้องมีหลักประกัน ความเป็นอิสระ เสรีภาพที่จะรายงานข่าวบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน ซึ่งสมควร ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่ตามวิชาชีพนั้นด้วยความเที่ยงธรรม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปการกำกับดูแลสื่อมีประสิทธิภาพ มีสภาพบังคับที่เพียงพอและเหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการด้วยระบบและกลไกทางกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อ ตลอดจนการสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการกำกับดูแลสื่อด้วย

๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

โดยมีเหตุผลในการแก้ไขปรับปรุงเนื่องจาก กฎหมายฉบับนี้ใช้มาเป็นเวลานานเกือบ ๑๐ ปี พบว่าการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดปัญหาอุปสรรค ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้ง หนังสือพิมพ์ที่ยื่นจด แจ้งการพิมพ์ไปแล้วอาจไม่ได้ดำเนินการจริง หรือมีการดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดแจ้งไว้ และยังไม่มียกเว้นโทษใดกำหนดให้ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่ยื่นจดแจ้งไว้ นั้น ต้องรับผิดชอบอย่างไร และพบว่าการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเพื่อตรวจสอบและเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย จากการกระทำของสื่ออย่างไม่เป็นระบบ จึงจำเป็นต้องมีการตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีสภาวิชาชีพสื่อฯ ตามกฎหมาย แต่ในรายละเอียดนั้น คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อสังเกตจากกรรมการจำนวนมาก และเนื่องจาก เป็นประเด็นสาธารณะที่มีความสำคัญและมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน ประกอบกับมีร่างพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ฉบับ จึงต้องการให้สมาชิกได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะกรรมการฯ ด้านการสื่อสารมวลชน นำรายงานกลับไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น และนำกลับมาเสนอคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้งดการประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ที่ ๖ และวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่

จัดทำและเผยแพร่โดย  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่องที่สาม ข่าวดัง  
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม - วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



# กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

\*\*\*ข่าวประชาสัมพันธ์\*\*\* วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการฯ และนายขวัญชัย ดวงสถาพร โฆษกกรรมการฯ พร้อมคณะร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการฯ เรื่อง การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ : มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวานนี้ ซึ่งที่ประชุม มีข้อเสนอ ดังนี้

๑. ให้มีการออกมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยด่วน
๒. ปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับร่างมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

\*\*\*\*\*



## คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทันที

สปท. เสนอออก ๑ มาตรการและปรับปรุงกฎหมาย ๒ ฉบับ เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ผ่านความเห็นชอบ รายงานที่เสนอโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ : มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....”

โดยมีเป้าหมายหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ ๓๑.๖ ของพื้นที่ประเทศ ตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าลดลงประมาณ ๓๖ ล้านไร่ เฉลี่ยปีละประมาณ ๙ แสนไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกป่าเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรและรีสอร์ท โดยกรมการ มุ่งดำเนินการกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ ๗๐ ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ของประเทศ ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์จำนวนประมาณ ๖ ล้านไร่ หลายรัฐบาล ที่ผ่านมามีการออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาไม่น้อยกว่า ๘ ฉบับ แต่ไม่สำเร็จและมีแนวโน้มการบุกรุก ครอบครองขยายพื้นที่มากขึ้น

โดยที่ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี้

๑. เสนอให้มีการออกมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยด่วน ซึ่งคำสั่งคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้สามารถออกได้ โดยได้บัญญัติถึงแนวทางแก้ปัญหาป่าไม่ว่า “การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาตั้งแต่เดิม ให้หน่วย ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการและวิธีดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยด่วน”



โดยร่างมาตรการที่ สปท. เสนอ ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพื้นที่ใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินป่าไม้เป็นการชั่วคราวในจำนวนและตำแหน่งพื้นที่ที่เหมาะสมโดยต้องไม่เป็นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบนพื้นฐานการถือฤกษ์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ และหากทำผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมาตรการนี้จะไม่อนุญาตให้บุคคลตั้งนี้สามารถใช้ที่ดินป่าอนุรักษ์ได้โดยเด็ดขาด คือ ผู้บุกรุกครอบครองที่ดินที่เป็นนายทุน หรือผู้บุกรุกรายใหญ่ ไม่ว่าจะบุกรุกในช่วงปีใดก็ตาม รวมทั้งราษฎรที่บุกรุกที่ดินใหม่ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ที่ออกเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. ปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีการใช้มานานกว่า ๕๐ ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับร่างมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีเนื้อหาการปรับปรุง เช่น

๒.๑ การกำหนดเขตการจัดการป่าอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ และแนวปฏิบัติในแต่ละเขตการจัดการอย่างเหมาะสม เช่น อุทยานแห่งชาติกำหนดให้มี “เขตสงวนสภาพธรรมชาติ” และ “เขตศึกษาธรรมชาติ” เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากำหนดให้มี “พื้นที่หวงห้าม” “พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ” และ “พื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่า”

๒.๒ กำหนดมาตรการริบทรัพย์สิน โดยบัญญัติเกี่ยวกับการยึดบรรดาอาวุธ เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ หรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการกระทำความผิดให้ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติบรรดาสิ่งหวงห้ามทรัพย์สินจำพวกสิ่งปลูกสร้างที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ โดยให้มีการพิจารณา รื้อถอนหรือกรมอุทยานแห่งชาติฯ อาจนำมาใช้ประโยชน์ในภารกิจเพื่อการคุ้มครองรักษาพื้นที่ป่า โดยกรมอุทยานฯ แต่ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและใช้ได้ในเขตการจัดการที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีการอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินกิจการรีสอร์ทในทุกกรณีเพราะจะขัดต่อบทบัญญัตินี้ และขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดการป่าอนุรักษ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ต้องกำหนดตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ส่วนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งมีความเข้มข้นในการสงวนพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ได้กำหนดห้ามนำบรรดาสิ่งหวงห้ามทรัพย์สินจำพวกสิ่งปลูกสร้างที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วมาใช้ประโยชน์ในทุกกรณี

๒.๓ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราษฎรที่อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ โดยดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ออกมาก่อน ซึ่งได้มีการตรวจสอบคัดกรองราษฎรตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น จะไม่อนุญาตให้ผู้บุกรุกครอบครองที่ดินที่เป็นนายทุน หรือผู้บุกรุกรายใหญ่ ไม่ว่าจะบุกรุกในช่วงปีใดก็ตาม รวมทั้งราษฎรที่บุกรุกที่ดินใหม่ภายหลังคำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ที่ออกเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สามารถใช้ที่ดินป่าอนุรักษ์ได้โดยเด็ดขาด โดยจะต้องพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน คือ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดทำโครงการหรือ

แผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ พันธุ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน แล้วเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ หรือคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติแล้วแต่กรณี และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ เมื่อมีมติเห็นชอบแล้ว อธิบดีจึงจะมีอำนาจอนุญาตให้อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว แต่ต้องไม่เกิน ๒๐ ไร่ต่อครัวเรือน และมีกำหนดเวลาคราวละไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบนพื้นฐานการถือฤดูแล้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ และหากทำผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต

**๒.๔ เน้นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง** โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ให้มีบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมมากขึ้น รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งด้วย

**๒.๕ เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย** โดยการเพิ่มบทบัญญัติให้พื้นที่วนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติฯ

**๒.๖ กำหนดการจัดทำแผนที่แนวเขตป่าอนุรักษ์** ให้มีความชัดเจนบันทึกในระบบภูมิสารสนเทศ โดยให้โอกาสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนวเขต หรือช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่

**๒.๗ ปรับปรุงบทกำหนดโทษ** ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดการรับผิดชอบทางแพ่ง โดยผู้ใดกระทำความผิด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่า ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าที่เหมาะสมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่

**๒.๘ กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ** โดยให้ผู้ใดเข้ามาศึกษาข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องขออนุญาตตามระเบียบและจะต้องทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ทางการค้า เพื่อควบคุม ดูแล อนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)

**๒.๙ กำหนดการปรับปรุงการจัดเก็บและใช้เงินรายได้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์** โดยให้ครอบคลุมกิจกรรม บำรุง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และปรับให้มีการนำเงินรายได้เป็นสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอันตราย บาดเจ็บ เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ์

**๒.๑๐ กำหนดเกี่ยวกับการจัดการสวนสัตว์** เช่น แก้ปัญหาการจัดสถานที่พักหรือเลี้ยงดูสัตว์ป่าที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการควบคุมสัตว์ป่าอันตรายด้วย



# กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

\*\*\*ข่าวประชาสัมพันธ์\*\*\* วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง รับยื่นหนังสือจากตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๓๐ องค์กร นำโดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายเทพชัย หยอง นายกสภาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสภาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวณัฐฐา โกมลวาทิน รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสภาคมนักผลิตข่าวออนไลน์ พร้อมคณะ เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ที่คณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ได้ยกร่างเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานหลักการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่เน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชนโดยใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่โดยอิสระของสื่อมวลชน และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองโดยอิสระ และปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ

\*\*\*\*\*



## จดหมายเปิดผนึก

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  
เรียน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผ่านประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามความทราบแล้วนั้น

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๓๐ องค์กรตามรายชื่อท้ายจดหมายนี้ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนั้น มิได้อยู่บนพื้นฐานหลักการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่กลับเน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชนโดยใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่โดยอิสระของสื่อมวลชน และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนพยายามท้วงติงและนำเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่เน้นหลักการส่งเสริมเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการกำกับดูแลกันเองของคนในวิชาชีพ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ สภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณา แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ และยิ่งกว่านั้น ยังได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลให้อำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาครอบงำสื่อมากกว่าที่ผ่านมา

ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จึงจัดทำข้อเรียกร้องมายังสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดังต่อไปนี้

- ๑) ขอให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศชะลอการให้การรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้ และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ กลับไปทบทวนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
- ๒) ขอให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณาเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ เพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิรูปสื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน เนื่องจากที่ผ่านมา ประธานคนปัจจุบันได้ยอมรับว่าตนเองไม่มีความรู้เรื่องนี้ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอ้างว่าได้รับประทานอาหารหรือผู้แทนองค์การวิชาชีพฯ ให้ยอมรับร่างกฎหมายแล้ว รวมทั้งการอ้างงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
- ๓) องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนพร้อมให้ความร่วมมือกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปสื่อมวลชนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้

ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพสื่อมวลชน